

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “ตามรอยวิถีชุมชน ครั้งที่ 2”

3-4 กรกฎาคม 2553 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

1.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ	โครงการ “ตามรอยวิถีชุมชน ครั้งที่ 2”
ผู้รับผิดชอบโครงการ	อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ ประธานโครงการ นายอิทธิเดช รัตนะ เลขานุการโครงการ
คณะ/หน่วยงาน	คณะวิทยาการสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	0 7334 9692
E-mail	kittisak-p@bunga.pn.psu.ac.th, joratai@bunga.pn.psu.ac.th
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 (2 วัน)
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร	100,000 บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	83,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	17,000 บาท

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สถานที่สำคัญ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการขยายโลกทัศน์ให้นักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 200 คน

กิจกรรมที่ดำเนินการ

- กิจกรรมการบรรยายเปิดรอยวิถีชุมชน
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยชุมชนทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
- กิจกรรมฟังบรรยายเพื่อรู้จักชุมชนทรายขาว แะรอยวิถีชีวิตชุมชนจากกลุ่มอาชีพทอผ้า กลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่5 และศึกษาประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมัสยิดโบราณ 300 ปี และวัดทรายขาว

สรุปผลการดำเนินการ

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 จากจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 70.7 รองลงเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.4 เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.6 เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามลำดับ โดยมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ภาพรวมในโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.2 จากผลการประเมินดังกล่าว สามารถอนุมานได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีจากวิทยากรในพื้นที่และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา

ผลกระทบที่ชุมชนได้รับ

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดมากขึ้น และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเพิ่มขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมบางแห่งรองรับผู้มาเยือนได้น้อย จึงต้องปรับกำหนดการทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา จำนวนผู้เข้าอบรม และสถานที่

ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะให้ขยายระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรม

ทิศทางการพัฒนาในปีถัดไป

ปรับรูปแบบกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถทัศนศึกษาได้ครบทุกแห่ง เพื่อให้สามารถได้รับความรู้และทำความเข้าใจชุมชนได้ทั่วถึงกัน